

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HUNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3730 /UBND - TĐKT

Hung Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

V/v hiệp y khen thưởng

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Căn cứ Tờ trình số 772/TTr-SNV ngày 28/12/2018 của Sở Nội vụ về việc đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến hiệp y đề nghị Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

1. Đối với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên:

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Năm 2018, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã có những thành tích góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Nội vụ luôn chủ động trong việc xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; xây dựng chương trình hành động để triển khai thực tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt của ngành đa lĩnh vực. Trong năm, công tác xây dựng, thể chế các quy định của tỉnh, của Trung ương đã được nâng cao về chất lượng. Kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực; các nội dung về cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ; việc thực hiện chế độ tự chủ, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được đánh giá có hiệu quả. Sở đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ngành, huyện, thành phố trên tinh thần tinh gọn bộ máy, hạn chế việc tăng thêm tổ chức bộ máy, biên chế. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng, góp phần đảm bảo ổn định an ninh, chính trị tại cơ sở. Công tác cán bộ được thực hiện đúng theo quy trình, việc thực hiện chế độ chính sách đảm bảo kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tổ

chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác Thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ được tăng cường. Hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ theo đúng quy trình, thủ tục. Công tác thanh niên, quản lý nhà nước về Thi đua-Khen thưởng, Tôn giáo, Văn thư lưu trữ tiếp tục được đổi mới, hiệu quả.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và phát huy vai trò chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của đơn vị. Nhiều năm liền được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Công đoàn, Đoàn thanh niên nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn Công đoàn, Đoàn cơ sở vững mạnh. Tích cực hưởng ứng, triển khai đầy đủ các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ Nội vụ phát động.

2. Đối với cá nhân đồng chí Trần Thị Tứ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ:

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan đồng chí Trần Thị Tứ luôn tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở. Năm 2018, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển ngành. Đặc biệt trong năm, đồng chí đã tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tinh gọn bộ máy, biên chế và số lượng người làm việc. Chủ động phối hợp cùng các cấp, các ngành tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Chỉ đạo quyết liệt công tác tinh giản biên chế, hiện tại tỉnh đã thực hiện được: Khối hành chính 96 người (5,06%); khối đơn vị sự nghiệp 1124 người (5,03%). Trong công tác cải cách hành chính, đồng chí chỉ đạo quyết liệt để các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm, đúng quy định về công tác cán bộ, chế độ chính sách đảm bảo kịp thời. Tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý Hội, Thi đua-Khen thưởng, Tôn giáo, Văn thư, lưu trữ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhất trí đề nghị Bộ Nội vụ xét tặng Bằng khen cho Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên và cá nhân đồng chí Trần Thị Tứ, Giám đốc Sở Nội vụ. /..

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Đặng Ngọc Quỳnh**